



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อาศัยข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๙๐๑

(นายรวม แสงผักแว่น)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

-สำเนาฉบับ-

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ผู้มาประชุม	จำนวน	๑๙	คน
ลาประชุม	จำนวน	๑	คน
ขาดประชุม	จำนวน	-	คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายรวม แสงผักแว่น	ประธานสภา อบต.	รวม แสงผักแว่น	
๒	นายสลิพ นวลสำโรง	รองประธานสภา	สลิพ นวลสำโรง	
๓	นายสายันต์ มงคลสำโรง	เลขานุการสภา	สายันต์ มงคลสำโรง	
๔	นางชนิตา ชุ่มเกษม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	-	ลา
๕	นายไพล่ สนสำโรง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	ไพล่ สนสำโรง	
๖	นายเกลี้ยง พูนสำโรง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	เกลี้ยง พูนสำโรง	
๗	ร้อยตรีสำรวม นาวิกานภาพ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	สำรวม นาวิกานภาพ	
๘	นางสายชล น้อยพริ้ง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	สายชล น้อยพริ้ง	
๙	นายกิตติศักดิ์ ชิมสำโรง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	กิตติศักดิ์ ชิมสำโรง	
๑๐	นายคุณ ประเสริฐสรระน้อย	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	คุณ ประเสริฐสรระน้อย	
๑๑	นายสนอง นานรัมย์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	สนอง นานรัมย์	
๑๒	นายวิโรจน์ ขอบสำโรง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	วิโรจน์ ขอบสำโรง	
๑๓	นายเริ่ม ชงจังหวด	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	เริ่ม ชงจังหวด	
๑๔	นางอังชัน ปัดเกษม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗	อังชัน ปัดเกษม	
๑๕	นายมานิช พุดผักแว่น	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗	มานิช พุดผักแว่น	
๑๖	นายอำนาจ เภาคกลาง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘	อำนาจ เภาคกลาง	
๑๗	นายประเสริฐ เอี่ยมสำโรง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘	ประเสริฐ เอี่ยมสำโรง	
๑๘	นางบังอร ผลสำโรง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙	บังอร ผลสำโรง	
๑๙	นายสมพงษ์ จอนเกษม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙	สมพงษ์ จอนเกษม	
๒๐	นายโชคอำนาจ บุชบาสรระน้อย	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐	โชคอำนาจ บุชบาสรระน้อย	

ผู้เข้าร่วมประชุม ๘ คน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประเทือง ภัคเกษม	นายก อบต.	ประเทือง ภัคเกษม	
๒	นายหลง สอนจังหวด	รองนายก อบต.	หลง สอนจังหวด	
๓	นายชูชาติ ชุ่มเกษม	รองนายก อบต.	ชูชาติ ชุ่มเกษม	
๔	นายสิงห์ ชีพกระโทก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖	สิงห์ ชีพกระโทก	
๕	นายสุวิช ยังกะโทก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	สุวิช ยังกะโทก	
๖	นายชยันนท อิมสำโรง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕	ชยันนท อิมสำโรง	
๗	นางลำจวน มงคลสำโรง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙	ลำจวน มงคลสำโรง	
๘	นางสังคม เปลียนสำโรง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	สังคม เปลียนสำโรง	

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายรวม แสงผักแว่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
ประธานในที่ประชุม จดสรุปเทียบบุขาพระรัตนตรัย นำสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวเปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

การประชุมวันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี
๒๕๖๓ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ได้นำเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบในวาระที่ ๑ รับหลักการซึ่งจะนำเสนอในวาระ เรื่องเสนอใหม่ หาก
สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้ยกมือแล้วรอ
ประธานสภาอนุมัติก่อน

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภา

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง สมัยวิสามัญที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓)

ขอให้เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ
(เอกสารประกอบการประชุม ๑) และขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการ
ประชุม (หากไม่มีอะไรแก้ไขขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วย
การยกมือ)

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภา

เรื่องเสนอใหม่

๑. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
วาระที่ ๑ รับหลักการ

ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงนำเสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุม

นายก อบต.

นำเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม ๒)

ประธานสภา

ขอให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ท่าน
นายก อบต. นำเสนอก่อนที่จะลงมติในการรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยขอให้ผู้มีความประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายในเรื่องใด
ยกมือแสดงความคิดเห็น โดยรอให้ประธานสภาอนุญาตก่อน จึงแสดง
ความคิดเห็น

ที่ประชุม

- โดย นายโชคอำนวย บุขบาสรน้อย ส.อบต. ม.๑๐ สงสัยซักถามในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีรายละเอียด
โครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวบรรจอยู่ในข้อบัญญัติฯ

- โดย นายเริ่ม ชงจ้งหรีด ส.อบต. ม.๖ ซักถามและอภิปราย ดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อรถเก็บขยะที่บรรจอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไปประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หากจัดทำโครงการจัดซื้อแล้วจะนำ
ขยะที่จัดเก็บไปทิ้งที่ไหน

๒. ขอเพิ่มเติมโครงการจัดทำแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ด้วย

- โดย นายประเสริฐ เอี่ยมสำโรง ส.อบต. ม.๘ แสดงความคิดเห็นว่า หากจัดซื้อรถขยะแล้ว ควรมีมาตรการควบคุมและทำความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องการทิ้งขยะเพื่อจะจัดเก็บขยะได้ง่ายขึ้น
- โดย นายมานิช พุดผักแว่น ส.อบต. ม.๗ แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับโครงการจัดซื้อรถขยะที่บรรจุอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
- โดย นายกิตติศักดิ์ ชิมสำโรง ส.อบต. ม.๔ แสดงความคิดเห็นเรื่องโครงการจัดซื้อรถเก็บขยะ ก่อนจะจัดซื้อขอให้ปรึกษาหารือก่อนเพราะเกรงว่าจะมีประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วย

นายก อบต.

ตอบข้อซักถามในภาพรวมทั้งหมดดังนี้

- เรื่องโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวที่ไม่มีบรรจุอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากการประมาณการนั้นสูง แต่หากทางศูนย์พัฒนาครอบครัวจะจัดทำโครงการต่างๆ ก็สามารถโอนงบประมาณให้ได้
- เรื่องการนำขยะที่เก็บมาแล้วไปทิ้ง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้ทำข้อตกลง(MOU) เรื่องสถานที่ทิ้งขยะกับทั้งสามท้องถิ่นแล้ว คือ เทศบาลเมืองเมืองปัก องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน ซึ่งสามารถนำขยะที่เก็บมาไปทิ้งยังบ่อขยะได้ทั้งสามท้องถิ่น ส่วนเรื่องการจัดซื้อก็ต้องปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วนอีกครั้ง
- โครงการจัดทำแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ แม้ไม่ได้บรรจุในข้อบัญญัติก็สามารถเบิกจ่ายจากงบกลางได้

ประธานสภา

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา

แจ้งการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังนี้

๑. คณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน
 ๒. วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติให้สมาชิกสภา อบต. เสนอชื่อและให้มีผู้รับรอง ๒ คน การเสนอชื่อไม่จำกัดจำนวน
 ๓. ให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน คือ เลือกคนที่หนึ่งก่อนและจึงเลือกคนถัดไป จนครบ ๗ คน
 ๔. เมื่อที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบแล้วให้เลขานุการสภา อบต. เป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติในภายหลัง
- ขอหารือที่ประชุมว่าจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติจำนวนกี่คน

มติที่ประชุม	กำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรรูปตรางข้อบัญญัติ จำนวน ๓ คน และดำเนินการเสนอชื่อและเลือกคณะกรรมการแปรรูปตรางข้อบัญญัติ ดังนี้
นายเริ่ม ขงจั้งหรีด ส.อบต. ม. ๖	เสนอ นายมาโนช พุดผักแ่วน ส.อบต. ม. ๗ นายโชคอานวย บุชบาสะน้อย ส.อบต. ม.๑๐ และ นายสนอง นานรัมย์ ส.อบต. ม.๕ เป็นผู้รับรอง
ประธานสภา ที่ประชุม	ถามว่ามีใครจะเสนออีกหรือไม่ ไม่มี
ประธานสภา	ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรรูปตราง คนที่ ๑ คือ นายมาโนช พุดผักแ่วน ส.อบต. ม.๗ และขอให้สมาชิกสภา เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรรูปตรางคนที่ ๒
นางบังอร ผลสำโรง ส.อบต. ม.๙	เสนอ นายสนอง นานรัมย์ ส.อบต. ม.๕ นางอังชัน ปัดเกษม ส.อบต. ม.๗ และ นายอานวย เกากกลาง ส.อบต. ม.๘ เป็นผู้รับรอง
ประธานสภา ที่ประชุม	ถามว่ามีใครจะเสนออีกหรือไม่ ไม่มี
ประธานสภา	ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรรูปตราง คนที่ ๒ คือ นายสนอง นานรัมย์ ส.อบต. ม.๕ และขอให้สมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปตรางคนที่ ๓
นายสมพงษ์ จอนเกษม ส.อบต. ม.๙	เสนอ นายกิตติศักดิ์ ชิมสำโรง ส.อบต. ม.๔ นายวิโรจน์ ขอบสำโรง ส.อบต. ม.๕ และ นางสาวชล น้อยพริ้ง ส.อบต. ม.๓ เป็นผู้รับรอง
ประธานสภา ที่ประชุม	ถามว่ามีใครจะเสนออีกหรือไม่ ไม่มี
ประธานสภา	ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรรูปตราง คนที่ ๓ คือ นายกิตติศักดิ์ ชิมสำโรง ส.อบต. ม.๔
ประธานสภา	สรุป จำนวนคณะกรรมการแปรรูปตรางข้อบัญญัติ จำนวน ๓ คน สรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปตรางข้อบัญญัติ ดังนี้ คนที่ ๑ นายมาโนช พุดผักแ่วน ส.อบต. หมู่ที่ ๗ คนที่ ๒ นายสนอง นานรัมย์ ส.อบต. หมู่ที่ ๕ คนที่ ๓ นายกิตติศักดิ์ ชิมสำโรง ส.อบต. หมู่ที่ ๔
ประธานสภา	ขอมติที่ประชุม กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปตรางข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นับตั้งแต่สภา มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติในวันนี้ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และสำหรับวันที่ ๘, ๑๐, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา	ขอให้สมาชิกสภา อบต. ขอเอกสารแบบแปรรูปตัดได้ที่เลขานุการสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีความประสงค์เสนอคำแปรญัตติให้มีผู้รับรอง ๒ คน ลงชื่อในเอกสารด้วยและเสนอเอกสารแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติภายใน วัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดข้างต้น
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานสภา	ขอนัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ แปรญัตติในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ที่ประชุม	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	<u>เรื่องอื่นๆ</u>
ประธานสภา	เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงนำเสนอในที่ประชุม
นายก อบต.	๑. แจ้งเรื่องการเปิดรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ อบต.สำโรง รุ่นที่ ๓ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรับสมัคร ๒. เรื่องการร่วมกิจกรรมของทางอำเภอปรางค์ชัย วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ หากทางอำเภอได้มีหนังสือสั่งการให้สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรม จะจัดทำหนังสือแจ้งกสมาชิกสภาฯ อีกครั้ง ๓. เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุกร ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงมีข้อบัญญัติควบคุมแล้ว ฝากประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรหรือผู้ที่จะดำเนินการเลี้ยงสุกรได้รับทราบด้วย หากจะเลี้ยงสุกรรุ่นต่อไปให้มาแจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เพื่อขออนุญาตเลี้ยงสุกรและดำเนินการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร ตามข้อบัญญัติฯ ต่อไป ๔. โครงการเจาะบ่อบาดาลแผงโซล่าเซลล์ ขณะนี้โครงการที่เสนอไปได้บรรจุอยู่ในแผนของ สนทช. แล้ว
ประธานสภา	ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดสงสัยและซักถามอะไรอีกหรือไม่
ที่ประชุม	- โดย นายสิงห์ ชีพกระโทก ผู้ใหญ่บ้านสำโรง ม. ๖ ซักถามเรื่องโครงการขุดลอกเหมืองจากฝายมะค่า – ดอนตะลู ขอให้รับดำเนินการให้ด้วย - โดย นายชัยนาท อิ่มสำโรง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองตะแบก ม. ๕ ขอความอนุเคราะห์ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงออกฉีดพ่นหมอกควัน และขอให้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองตะแบกด้วย - โดย นายสุวิษ ยังกะโทก ผู้ใหญ่บ้านโคกขุนละคร ม. ๗ เรงร์ัดให้รับดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด และวางท่อบริเวณถนนด้านหลังที่ปักสายตรวจบ้านโคกขุนละคร และขอความอนุเคราะห์ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงเสนอโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรด้วย
นายก อบต.	ตอบข้อซักถามในภาพรวมทั้งหมด ดังนี้ ๑. เรื่องการออกฉีดพ่นหมอกควัน ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ติดภารกิจ แล้วจะรีบเร่งดำเนินการให้ในเร็วๆนี้ ๒. เรื่องขยายเขตไฟฟ้า กรณีบ้านเรือนมีระยะห่างจากเสาไฟฟ้าต้นสุดท้าย ๑๔๐ เมตร ทางไฟฟ้าจะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ฟรี หากมีความประสงค์จะขยายเขตให้มายื่นเอกสารที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง และจะดำเนินการส่งให้

ที่ประชุม	๓. เรื่องชุดลอกเหมืองจากฝ่ายมะค่า – ดอนตะลู ขณะนี้ให้ทางกองช่างไปสำรวจ เพื่อดำเนินการประมาณราคาแล้ว
นายก อบต.	๔. เรื่องโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ทางองค์การบริหารส่วนตำบล สำโรงทำโครงการเพิ่มเติมให้แล้ว - โดย นายเริ่ม ชงจังหวัด ส.อบต. ม. ๖ ขอความอนุเคราะห์ให้ตัดกิ่งไม้ที่เอนพาด สายไฟฟ้าให้ด้วย
ประธานสภา	เรื่องการตัดกิ่งไม้ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังการไฟฟ้าแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบ กลับมา
ที่ประชุม	ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดสงสัยและซักถามอะไรอีกหรือไม่
ประธานสภา	ไม่มี
ที่ประชุม	กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านและกล่าวปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

-สายยันต์ มงคลสำโรง-
(นายสายยันต์ มงคลสำโรง) ผู้จัดบันทึก
เลขานุการสภา อบต.สำโรง

-รวม แสงผักแว่น-
(นายรวม แสงผักแว่น) ผู้ตรวจบันทึก
ประธานสภา อบต.สำโรง

ตรวจสอบถูกต้อง

-คุณ ประเสริฐสรระน้อย-
(นายคุณ ประเสริฐสรระน้อย)
ส.อบต.ม.๔

-เริ่ม ชงจังหวัด-
(นายเริ่ม ชงจังหวัด)
ส.อบต.ม.๖

-มานิช พุดผักแว่น-
(นายมานิช พุดผักแว่น)
ส.อบต.ม.๗